



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## องคมนตรี เนะลดความรุนแรงในโรงเรียน ใช้หลักธรรมาภิบาล-เศรษฐกิจพอเพียง



องคมนตรี เนะใช้หลักธรรมาภิบาลลดความรุนแรงในโรงเรียน"ประเวศ"วอนทุกฝ่ายร่วมมือกัน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผลวิจัยชี้เด็กใช้ความรุนแรงตั้งแต่อนุบาล

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2550 ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กล่าวในเวทีนโยบายสาธารณะ เรื่องความรุนแรงในโรงเรียนว่า โรงเรียนบ่มเพาะให้เด็กฯ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต จะต้องไม่ก่อให้เกิดความพิการทั้งด้านร่างกายและจิตใจใดๆ ต่อเด็ก และสังคมในโรงเรียน เวลานี้ประเทศมัวแต่สนใจเรื่องเศรษฐกิจ นานวันจะยิ่งบ่มเพาะเป็นมรดกความรุนแรงในสังคม หากยังไม่สนใจป้องกันระงับภัย ในที่สุดประเทศจะเกิดมิลลิวินาทีล้มสลายทางอารยธรรม ซึ่งทุกฝ่ายต้องเป็นเครือข่ายฝ่ายระงับแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี โดยเอาความรู้เป็นตัวตั้ง ปรับทิศทางการพัฒนาประเทศจากบริโภคนิยมสู่หลักเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวว่า เวลาที่ไทยอยู่ในภาวะสังคมวิกฤต หลงวัตถุนิยม และ 4-5 ปีของรัฐบาลที่ผ่านมา มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงมากที่สุด ในประวัติศาสตร์ชาติไทย มัวเมาไสยศาสตร์ ดิดการพนัน อบายมุขแม้แต่ครูนอกจากเล่นหวยก็หันมาขายหวย ส่งผลให้ครูยังเป็นหนี้สินจนขาดขวัญในการทำงาน บางครั้งมาลงอารมณ์กับนักเรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ(ศช.) ควรเพิ่มบทลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาให้หนัก ไม่เช่นนั้นก็ไม่เห็นผล

องคมนตรี กล่าวอีกว่า การจะลดความรุนแรงในโรงเรียนต้องสร้างธรรมาภิบาล ทั้งระดับเจ้าของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและผู้บริหาร อยากให้ทุกโรงเรียนมีวัดประจำโรงเรียนให้เด็กใกล้ชิดศาสนา โดยคุณธรรมสอนไปแล้วแม้เด็กจะรับไปได้ไม่มาก แต่จะติดตัวไปจนวันตาย

นายพีธากร ศรีบุตรวงศ์ นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ผลการศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงนักเรียนในจ.อุดรธานี 300 คน พบว่า อนุบาลมีเด็กชอบรังแกคนอื่น ทั้งขโมยขนม ดบหัว เตะ ส่วนครูจะตีเมื่อเด็กไม่ยอมนอน ระดับประถมเด็กละเมิดทางเพศทั้งเปิดกระโปรง จับกัน จับหน้าอก ช่มชู่เอาเงิน ขนมนจนถึงยกพวกตีกัน



มัธยมพบว่า ร้อยละ 62 ใช้คำหยาบคาย โดยความรุนแรงกว่าร้อยละ 54 เกิดขึ้นในห้องเรียน ซึ่งความรุนแรงที่เด็กได้รับจากครูร้อยละ 77.3 ถูกครูตีร้อยละ 68.9 ตะโกนใส่ร้อยละ 54.1 กล่าวคำสบประมาท และกว่าร้อยละ 5.4 เคยถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ เมื่อสำรวจพฤติกรรมเด็กพบว่า ร้อยละ 49 เคยดื่มสุรา ร้อยละ 51 เคยเล่นพนัน ซึ่งเป็นพฤติกรรมเลียนแบบจากครอบครัว ร้อยละ 18.9 เคยใช้ยาเสพติด